



# สัปดาห์เล่า

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 ปีที่ 52 ฉบับที่ 2849

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.7:1-8ก, 14-15, 21-23)

2018



## ครอบครัว

รากฐานของพระศาสนจักร



## ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งชุมชนคริสตชน



## ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

เวลานั้น ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์บางคนจากกรุงเยรูซาเล็มมาเฝ้าพระเยซูเจ้าพร้อมกัน เขาสังเกตเห็นว่าศิษย์บางคนของพระองค์กินอาหารด้วยมือที่ไม่สะอาด คือไม่ได้ล้างมือก่อน เพราะชาวฟาริสีและชาวยิวโดยทั่วไปยอมถือขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ เขาไม่กินอาหารโดยมิได้ล้างมือตามพิธีก่อน เมื่อกลับจากตลาด เขาจะไม่กินอาหารเว้นแต่จะทำได้ทำพิธีชำระตัวก่อน เขายังถือขนบธรรมเนียมอื่น ๆ อีกมาก เช่น การล้างถ้วยจานชามและภาชนะทองเหลือง

ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่า “ทำไมศิษย์ของท่านไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ และทำไมเขาจึงกินอาหารด้วยมือที่ไม่สะอาดเล่า” พระองค์ตรัสตอบว่า

“ประกาศกอิสยาห์ได้พูดอย่างถูกต้องถึงท่านคนหน้าซื่อใจคด ดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา เขาไม่ฟังเราอย่างไว้ความหมาย เขาสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนกับเป็นสัจธรรม ท่านทั้งหลายละเลย

ภรรยา - บุตร - ธิดา

สร้างอุทิศแด่

มาร์ติน อุดม วังताल (ครบ 23 ปี)

บทบัญญัติของพระเจ้า กลับไปเกือบขนบธรรมเนียมของมนุษย์”

ครั้นแล้ว พระองค์ทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ตรัสว่า “ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิด ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละ ทำให้เขามีมลทิน จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย การประทุพฏิกิตตทางเพศ การลักขโมย การฆ่าคน การมีชู้ ความโลภ การทำร้าย การฉ้อโกง การลำเอียง ความอิจฉา การใส่ร้าย ความหยิ่งยโส ความโง่เขลา สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายใน และทำให้มนุษย์มีมลทิน”



หัวข้อ                      บทบัญญัติของพระเจ้า  
 ธรรมล้ำลึก                พระคริสตเจ้าประทานบทบัญญัติใหม่  
 หัวใจ                        การน้อมรับบทบัญญัติใหม่ของพระเจ้าด้วยความเชื่อ  
 การดำเนินชีวิต            เราจะปฏิบัติตามบทบัญญัติใหม่ด้วยความยินดี



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - ฉธบ 4:1-2, 6-8

ชาวฮีบรูปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ ความรัก และความขอบคุณต่อพระองค์ ผู้ทรงอยู่ใกล้ชีวิตเขาและทรงช่วยเหลือเขาตลอดมา

**บทอ่านที่สอง** : - ยก 1:17-18, 21ข-22, 27

พระวาจาของพระเจ้าเป็นของประทานจากพระองค์ ถ้าเราน้อมรับด้วยความสุภาพในความเชื่อ และปฏิบัติตามอย่างดี เราก็จะรอดพ้น

**พระวรสาร** : - มก 7:1-8ก, 14-15, 21-23

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ด้วยความจริงใจ และให้ละเว้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่ทำให้เรามีมลทิน



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2018

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณเพื่อนพร	คามิลเลียน	คุณทรงศรี – คุณอรพรรณ	คุณจูงอ้น	คุณสมพร
09.06 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณวิชุดา	คุณพิสิษฐ์ – คุณจีวรรณ	คุณพงษ์ทิพย์	คุณอภิวัฒน์
19.00 น.	คุณพ่อวัดนา	น.รวิวุฒิ	คุณกุลธิดา – คุณสุภาพร	คุณจันทร์เพ็ญ	คุณวิจิรา



จาก...  
พระวาจา...สู่ชีวิต



### แก่นแท้ของบทบัญญัติ

บทบัญญัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์และพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์ครบครัน เป็นเพียงวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมาย สิ่งเหล่านี้ อาจกลายเป็นอุปสรรคหากมิได้รับใช้เป้าหมายตามที่ได้วางไว้ บ่อยครั้ง การถือตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดได้กลายเป็นความผิดหลง นอกจากไม่ได้ช่วยใครให้ได้พบกับพระเจ้า ยังเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นมิให้คนที่ปฏิบัติได้พบกับพระเจ้าด้วย

พระวรสารตอนนี้มีความสำคัญทีเดียว เพราะชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งขั้นพื้นฐานระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาผู้นำของชาวยิว ความต่างกันอยู่ตรงที่พวกเขาถือกฎหมายตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด แต่พระเยซูเจ้าเน้นจิตตารมณ์ในการถือกฎหมาย การเน้นตรงตามตัวอักษรของชาวยิวนำไปสู่การปฏิบัติ พิธีกรรมที่ต้องแสดงออกมาภายนอก ถ้าทำได้ครบถ้วนก็ถือว่าเป็นคนศรัทธา เป็นคนที่ปรนนิบัติพระเจ้า อย่างดี แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (ซึ่งพวกเขาขยายเป็นรายละเอียดมากมาย) ก็ถือว่าเป็นคนไม่ดี สมควรตกนรก พระเยซูเจ้าทรงต่อต้านและไม่ทรงเห็นด้วยกับแนวคิดและแนวปฏิบัติเช่นนี้

ในพระศาสนจักรยุคแรก คริสตชนที่มีต้นกำเนิดมาจากศาสนายิวพยายามที่จะบังคับใช้กฎเหล่านี้ กับคริสตชนที่มาจากพื้นเพอื่น นักบุญมารโกไม่เห็นด้วยและอ้างถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่า เฉพาะ สิ่งที้ออกมาจากใจมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน พระองค์ได้ตำหนิพวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสีอย่าง รุนแรงด้วยการอ้างถ้อยคำของประกาศอิสยาห์ "ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขา อยู่ห่างไกลจากเรา" พระองค์ทรงต้องการให้การกระทำของเราสอดคล้องกับคำพูดของเรา

พระเยซูเจ้าได้สอนชาวยิวว่า สิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอก แต่สิ่งที่ออกมา จากใจต่างหาก สิ่งต่าง ๆ ในตัวมันเองไม่ใช่สิ่งที่เป็นมลทินหรือไม่เป็นมลทิน เพราะทุกอย่างที่พระเจ้าสร้าง มาล้วนแต่ดีทั้งนั้น แต่เป็นมนุษย์ที่ทำให้เป็นมลทิน การกระทำของแต่ละคนบ่งบอกเจตนาและความ ต้องการของเขา บทบัญญัติต่าง ๆ จะต้องนำมนุษย์ไปหาพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง นี่คือแก่นแท้และหัวใจ ของบทบัญญัติ

### ข้อคิดสำหรับเรา

**ประการแรก** เราต้องปฏิบัติตามและรักษาจิตตารมณ์ของบทบัญญัติ ไม่ปฏิบัติตาม ตัวอักษรเพื่อสนองความต้องการหรือผลประโยชน์ของเรา บทบัญญัติจะต้องช่วยเราให้รักพระเจ้าและเพื่อน พี่น้องมากขึ้น เช่น การมาวัดวันอาทิตย์เพื่อนับสัการพระเจ้าพร้อมกับหมู่คณะ มอบชีวิตและความต้องการ

ของเราแต่พระองค์ ขอโทษพระองค์สำหรับบาปที่เรากระทำ ขอคุณพระองค์สำหรับพระพรต่าง ๆ และรับ  
พระองค์ในศีลมหาสนิทเพื่อเป็นพลังสำหรับเราในการรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องในชีวิตประจำวัน

**ประการที่สอง** เราต้องกลับใจและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ สิ่งที่ทำให้มนุษย์มีมลทิน  
เกิดจากใจของมนุษย์ ใจของเราเป็นบ่อเกิดของความชั่วช้าและการกระทำที่ผิด อาทิ ความโลภ ความ  
โกรธ ความหลง ความเกลียดชัง เราจึงต้องกลับใจและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการคืนดีกับพระเจ้าและ  
เพื่อนพี่น้องทางศีลลอภัยบาปทุกครั้งที่เราทำบาป

**ประการที่สาม** เราต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าและแสดงออกในการกระทำ  
พระประสงค์ของพระเจ้าจะต้องสำคัญเป็นลำดับแรกในชีวิตของเรา และต้องแสดงออกในการกระทำ  
ในการรักพระเจ้าในบุคคลที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ชีวิตของเราจะต้องแสวงหาและปฏิบัติ  
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นว่า มิใช่การถือปฏิบัติตามบทบัญญัติ ธรรมเนียมประเพณีหรือ  
พิธีกรรมภายนอกที่สำคัญ แต่เป็นความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องต่างหากที่เป็นแก่นแท้และหัวใจ  
ของทุกสิ่ง ที่จะช่วยให้การปฏิบัติศาสนาในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งมีคุณค่าและความหมาย ใส่หัวใจของเรา  
เข้าไปในทุกกิจการที่ทำ ใส่ความรักเข้าไปในภารกิจต่าง ๆ ที่เราทำ เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

การปฏิบัติศาสนาของเราจะต้องไม่ใช่ภาวะบีบคั้นที่ต้องทำอย่างเสียดายไม่ได้ พุดง่าย ๆ เราไม่เน้น  
ตรงที่ว่าเราได้ทำอะไร จำนวนเท่าไร แต่เน้นตรงที่ว่าเราได้ทำสิ่งต่าง ๆ นั้นอย่างไร สิ่งที่มีคุณค่าใน  
ทุกกิจการอยู่ที่ "หัวใจ" และ "ความรัก" ที่เราใส่ลงไปอย่างพิถีพิถันต่างหาก พิธีกรรม ระเบียบ กฎเกณฑ์  
และบทบัญญัติทางศาสนาต้องช่วยเพิ่มพูนความรักในใจเรา ทั้งต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ทำให้เรามี  
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องในแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น



1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน
2. ข้าพเจ้าจะรับศีลลอภัยบาปอย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจจะไม่ทำบาปอีก
3. ข้าพเจ้าจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างดีด้วยความเชื่อ



อย่าเปลี่ยนแปลงถ้อยคำของพระเจ้า  
แต่จงให้ถ้อยคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา

## งานบ้าน

ที่มา.. พอร์ทัลเน็ต

ครอบครัวเรามีพี่น้องสี่คน เราเป็นคนที่สาม พวกเราพี่น้องรักกันมาก เพราะพ่อแม่ปลูกฝังให้พวกเรา  
รักสามัคคีตั้งแต่เล็ก เราไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวย แต่คุณพ่อก็พยายามทำงานหนักเพื่อครอบครัว

คุณแม่ดูแลทุกอย่างในบ้านอย่างมีระเบียบให้แม่อยู่ ฝีมือทำอาหารที่เกินคำบรรยาย แม้พวกเราไม่เคยมี  
โอกาสไปชิมอาหารตามภัตตาคารหรู แต่เชื่อมั่นว่าฝีมือคุณแม่ไม่มีแพ้พวกเขา

บ้านเราไม่ได้มีข้าวของเครื่องใช้ที่แพงหรูหรา จะดีหน่อยก็จะเป็นชุดจานชามชุดใหญ่ที่เราใช้กันทุกมื้อ  
นั้นเพราะคุณแม่ต้องการให้พวกเราฝึกและคุ้นเคยกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร จานชามชุดนี้แหละที่น่าจะหรูหราสุด  
ในบ้านแล้ว

วันหนึ่งขณะที่คุณแม่กำลังเสิร์ฟมันฝรั่งต้มใส่จาน เรายกจานเร็วไปหน่อยจนจานไปกระทบจานของพี่สาว  
ทำให้จานเราบินไปเล็กน้อย เราใจเสียขึ้นมาทันที เพราะจานชามชุดนี้เราต้องใช้ร่วมกันทุกคนทุกครั้ง แต่คุณแม่ก็  
ไม่ได้ดูว่าหรือตำหนิเรา เพียงบอกว่าบินนิดหน่อยยังใช้การได้ แต่เตือนเราว่าวันหลังให้ระวัง

หลังจากนั้น หอทุกครั้งก็ใครได้รับจานใบนี้ ก็จะบ่นเป็นเชิงหยอกล้อว่าวันนี้โชคร้ายจัง เราไม่สบายใจ  
มันเหมือนตอกย้ำความสะเพร่าของเราครั้งแล้วครั้งเล่า วันหนึ่งน้องเราก็ได้จานใบนี้ แก้ปากทำท่าจะเริ่มบ่น อยู่ ๆ  
คุณพ่อก็ประกาศว่า จากนั้นไปถ้าใครได้รับจานใบนี้ ทุกคนต้องไปหอมแก้มเขา ว่าแล้วคุณแม่ก็เข้าไปหอมแก้มน้อง  
เป็นคนแรก แล้วทุกคนก็ทำตาม น้องยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้รับความรักมากมายขนาดนี้

หลังจากวันนั้น ใครได้จานใบนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีความสุข และถ้าวันไหนใครแบกความทุกข์เข้าบ้าน  
พวกเราก็จะจใจวางจานใบนั้นข้างหน้าเขา แล้วทุกคนก็จะไปรุมหอมแก้มเขาพร้อมรอยยิ้ม ความสุขกับความเศร้าหมอง  
ทั้งหลายก็แทบจะละลายหายไปในช่วงพริบตา

จานชามชุดนั้นสุดท้ายก็ต้องโละทิ้งตามสภาพและกาลเวลา ฐานะบ้านเราค่อย ๆ ดีขึ้น เดียวนี้บ้านเรามีจาน  
ชามมากกว่าหนึ่งชุดแล้ว แต่เรายังจะระลึกถึงบรรยากาศของการโอบกอดหอมแก้มกันอยู่เสมอ

หลายปีผ่านไป วันหนึ่งเราไปทานข้าวที่ภัตตาคารพร้อมกัน ตอนบริการเอาจานมาเสิร์ฟ พวกเราสังเกตเห็น  
ว่า จานตรงข้างหน้าคุณแม่มีรอยบินเล็ก ๆ แทนที่เราจะเรียกให้บริการเปลี่ยนจาน แต่เปล่า พวกเราทุกคนลุกขึ้นแล้ว  
เดินไปหอมแก้มและโอบกอดคุณแม่อย่างมีความสุข

รอยบินแท้จริงแล้วคือจุดบกพร่อง แต่มันกลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของเรา ทุกวันนี่แม้เราจะเจอ  
สิ่งเลวร้ายขนาดไหน แต่เราก็สามารถเอาดีกมูมองหนึ่งมาสยบความรู้สึกที่ไม่ดีออกไป

ขอบคุณคุณแม่ที่สอนให้เรารู้จักวิธีการมองต่างมุม เพื่อค้นหาความหมายใหม่ ๆ ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  
ทุกสิ่งล้วนมีสองมุมมอง จะมองในแง่บวกหรือแง่ลบก็อยู่ที่ใจเรา หากมีแว่นตมองด้านลบ เราคงสละปัญหาและ  
ความเศร้าหมองไม่พ้น แต่ถ้าฉลาดพอที่จะมองในแง่บวก ปัญหาต่าง ๆ น่าจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะแก้ไข

เป็นเพราะคุณแม่สอนให้เรารู้จักความหมายที่มีคุณค่าจากเหตุการณ์ในงานบ้านนั้น ยิ่งทำให้ครอบครัวเราเติม  
เต็มไปด้วยความรักและความสุขทุกคืนวัน>>>>



## แก้วที่ไม่เคยพอ

ที่มา.. ฟาร์เวิร์กเมล์

เรามักถูกสอนให้มองด้านดีว่า แก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ครึ่งแก้วนั้น มีน้ำเหลือตั้งครึ่งแก้ว มากกว่าที่จะมองว่าน้ำหายไปครึ่งแก้ว แต่จะมองด้านไหนก็ตาม ก็ทำให้เราคิดว่าแก้วยังขาด พร่อง ยังต้องหาน้ำมาเติมให้เต็ม

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เราจะรู้สึก ว่า เรายังมีไม่พอ ต้องมีเงิน มีชื่อเสียงก่อน แล้วเราจะอึด จะเต็ม สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยถูกสอนก็คือ ไม่ว่าเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงิน หาของ หาความรักให้ได้มากสักเท่าไรก็ตาม น้ำในแก้วก็ไม่มีวันเต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด แก้วของเราจะได้ขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่เคยพอ

เมื่อก่อนที่เราคิดว่า ถ้าเรามีเงินล้าน เราจะมีความสุข พอเรามีเข้าจริง ๆ ปริมาณความต้องการมาตรฐานการครองชีพ ความเป็นอยู่ของเราได้รู้ลดหายไป จนเราต้องหาเพิ่มตลอดเวลา ซึ่งอย่าว่าแต่คนมีเงิน 10 ล้าน 100 ล้าน ขนาดคนที่มั่งคั่งเป็นหมื่นล้าน ยังหาเงินอย่างไม่รู้จักอึดรู้จักพอ รวมทั้งคนที่เรารัก หงักระหา ยากลำบากกว่าจะได้มา พออยู่กันไปนาน ๆ ใจเราก็เรียกร้องมากขึ้น ๆ เห็นลูกอ่อยชอบพกพร่องไม่อึด ไม่เต็มได้ตลอดเวลา แก้วน้ำหรือความอยากในใจเราไม่เคยหยุดโต หาเท่าไรก็ไม่เคยเต็ม

เคล็ดลับของความสุขก็คือ เราพยายามอย่างเต็มที่ในการหาเงิน หาความรัก เหมือนหาน้ำมาใส่แก้ว แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับขนาดของแก้วให้พอดีกับน้ำ ใจเราสามารถที่จะมีความสุขสงบพอใจกับขณะนี้ เดี่ยวนี้ โดยไม่ต้องรออนาคต ถ้าเรามีน้ำอยู่ครึ่งแก้ว แต่เราสามารถลดขนาดของแก้ว น้ำลงจนเหลือเพียง 1 ใน 4 น้ำที่มีครึ่งแก้ว ก็จะล้มมีเกินอยู่อีกเท่าตัว มีเกินพอสำหรับเรา และพอที่จะแบ่งให้คนอื่น เมื่อเราเต็ม เราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาน้ำมาเติมอีก มีเวลาเหลือเฟือให้คนที่เรารัก ให้กับสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเราอย่างแท้จริง

การลดขนาดของแก้วน้ำก็คือ การที่เราหมั่นเติมความรู้ ตามดูจิตใจ ความคิดของเรา แต่ละขณะที่เรารู้ทันใจเราที่อยากได้ อยากให้คนอื่นคิดให้ถูกใจเรา ทุกขณะที่เรารู้ทัน ความอยากจะทำางานไม่ได้ เราก็ได้ลดขนาดของแก้วลง ทุกขณะที่เรามีความรู้สึกตัว ชีวิตเราก็จะเป็นแก้วที่อึดเต็มพอดี พอเพียง มีความสุขมีน้คง





## ประกาศ

## สรุปข่าว



### ประชุมกลุ่มเซอร์วี



วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์วีประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

### วันศุกร์ต้นเดือน



ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 7 กันยายน ค.ศ. 2018 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งต่อมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

### ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก



ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ใน วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

### ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ



วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2018 มีมิสซาที่ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสซา ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

### ฉลองวัดแม่พระมหาทฤศย์ ท่าม่วง



ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระมหาทฤศย์ ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

### ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ



ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันพุธที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟตำบลหน้าวัด

### วิถีชุมชนวัด



วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม “ชุมชนพระคริสต์เจริญที่วัดพระวาจา” ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

### ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์



ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกับระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 18.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังถ้ำแม่พระที่อาคารเปาโล ที่นั่นจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสงฆ์



# ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์<sup>6</sup>



วัน - เวลา	กันยายน 2018 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 2 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา อุทิสแต้ มารีอา ทองศรี แซ่เอ็ง สูงสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิสแต้ มารีอา คาซิม แซ่ตั้ง และวิญญาณในไฟชำระ	คุณหมี่ วัด คุณศิริพร
จันทร์ที่ 3 19.00 น.	ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร (เผ่าคีล คามิลเลียน รับผิดชอบ) อุทิสแต้ มาร์ติน อุดม วังตาล (ครบ 23 ปี) อุทิสแต้ อักเนส ประชุม วังตาล อุทิสแต้ โยเซฟ ปรีดา คเชนทร์ทวา (ครบ 10 ปี)	ภรรยา - บุตร - ธิดา คุณลลิตา - คุณอดุลย์ น้อง ๆ - ภรรยา - ลูก
อังคารที่ 4 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา อุทิสแต้ ลูกา สุพร กิจสวัสดิ์ อุทิสแต้ เปาโล ผ่องใส - เปาโล ป้อม ชำนาญฤทธิ์ อุทิสแต้ เลาเรนต์ จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักเนส จามรี ระดมกิจ	คุณละมัย กิจสวัสดิ์ คุณวัชรชัย ชำนาญฤทธิ์ คุณนที ระดมกิจ
พุธที่ 5 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา อุทิสแต้ อักเนส ทองใบ ตั้งสังฆกรรม (ครบ 25 ปี) อุทิสแต้ มารีอา แจ่มฟ้า โรจนกาญจนานันต์ อุทิสแต้ มารีเบอ์นาร์ด์ อาลัก - เซซิลีอา ยูพรัตน์ ทิชาชาติ	ลูก - หลาน คุณมุกดา โรจนกาญจนานันต์ คุณเดชชัย ทิชาชาติ
พฤหัสบดีที่ 6 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา อุทิสแต้ โยเซฟ เสน - อันนา ประนอม สมบูรณ์ศิริ อุทิสแต้ เบนดิกโต อ่าพน - เทเรซา วิไล ชานนท์ อุทิสแต้ โยเซฟ ตี - มารีอา ฮวย เต่าลิ้ม	คุณบุญทรง - คุณอรุณี คุณนฤมล ลุณานนท์ คุณพยัพ - คุณสุดศรี
ศุกร์ที่ 7 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา (วันศุกร์ต้นเดือน) สูงสำราญสำหรับผู้สูงอายุ อุทิสแต้ โยเซฟ เกษม - เทเรซา ยูพา ศิริโชติ และปู่ ยา ตายาย อุทิสแต้ วิญญาณในไฟชำระ	กลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัวศิริโชติ คุณพงษ์ทิพย์ ทองดี
เสาร์ที่ 8 19.00 น.	ฉลองแม่พระบังเกิด อุทิสแต้ เทเรซา มารีอา มัคดาเลนา กล้วย สุขวิวัฒน์ อุทิสแต้ มารีอา กอแรตตี ศิริพร - คอมินิก ชาวโธ ฌ็องว็ช ซิดเกรือ - มารีอา อมรา อรุณพูนศิลป์	ลูก - หลาน คุณมัญจ์ศิริณี - คุณธันยพรรณ